

Vicky Vu

Tue, Jun 7 at 3:13 PM

Độc tin nài Chúa Giê-su dựa trên những câu nói của Ngài, những nghi ngờ và y còn dựa trên những sự mô tả về Chúa Giê-su và sự dạy dỗ của Ngài để tìm thấy trong Kinh Thánh. Làm thế nào chúng ta có thể biết rằng những điều chúng ta đọc trong Kinh Thánh là thật sự đúng đắn?

Chúng ta hãy xem xét trước hết về những câu nói của các thánh nhân (bản chép tay). Bởi vì không có những bản nguyên thủy của bất cứ một sách nào còn tồn tại, cho nên chúng ta cần phải biết Kinh Thánh mà chúng ta sử dụng ngày nay là một bản đáng tin cậy so với những sách nguyên thủy. Bởi đó chúng ta dựa trên "các nhà phê bình bản văn", là những học giả so sánh các bản chép tay của xưa để đưa ra một bản sao chép càng gần với bản nguyên thủy càng tốt. Những học giả đã nghiên cứu các bản văn Kinh Thánh để tìm ra những Câu 000 và Tân 000 mà chúng ta có ngày nay là hầu như những bản sao chép của những bản nguyên thủy, không có sự liên quan đến giáo lý thì tốt hơn hoặc việc thực hành niềm tin.

Những khám phá khảo cổ học đem lại lý do thứ hai khiến chúng ta có thể tin cậy Kinh Thánh. Ví dụ như **Bê-tết-đã (Gioan/Giăng 5:2)**

. Ngày nay, các nhà khảo cổ học đã khám phá ra những ngôi đền ở Giê-ru-sa-lem thuộc các nhóm người Do Thái đã xây dựng ở đó. Chúng ta có một văn bản được ghi khắc trên đá về đền thờ và chức vụ của Bôn-xô Phi-lát; bình đựng hài cốt (quan tài) của Cai-Phe, thầy tế lễ trưởng nhất có mặt trong vở hành hình Chúa Cứu Thế; và một phần khắc trên đá tìm thấy ở Delphi được mô tả trong tác phẩm của Gallio, là quan trấn thủ ở Cô-rinh-tô

(Công v 18:12-17)

và hàng loạt những điều viết theo tác có giá trị về một khảo cổ cung cấp tài liệu cho tính chính xác của Kinh Thánh và những phần mô tả trong Thánh Kinh.

Thứ ba, Kinh Thánh ghi đúng những lời hứa của nó. Ví dụ như Thánh Kinh Cựu Ước chép rằng trong 50 năm đầu tiên của đời sống của Đấng Mê-si-a; Chúa Giê-su làm những nghi lễ mà những lời hứa đó.

Tính nhút nhát quán trong nội dung của toàn bộ Thánh Kinh là bằng chứng hiển nhiên cho thấy Thánh Kinh được Chúa Trời viết nên. Nhưng những người theo thuyết tiến bộ lại cho rằng Kinh Thánh có đúng hay không là phụ thuộc vào những điều Kinh Thánh tuyên bố một cách cá nhân. Bởi vì một sách hướng dẫn của xe của mình là đáng tin cậy nếu nó có ích trong việc sửa chữa chính chiếc xe của bạn. Một công nhân nếu ăn được những thức ăn bổ dưỡng thì nó đem lại lợi ích.

Khi đọc các bài giảng Chúa Giê-su một cách cá nhân, chúng ta sẽ khám phá Ngài là Đấng mà Kinh Thánh nói đến. Và như thế Kinh Thánh thật sự là lời đáng tin cậy của Chúa Trời.
